

**ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี**  
**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี**  
**สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร**  
**ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559**

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอ แนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
3.การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ		สำนักงานกองทุนฯได้ อนุมัติโครงการขององค์กรเกษตรกร จำนวน 21 องค์กร 21 โครงการ เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท			900,000 บาท	
		<p>ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 20 ราย มูลค่าหนี้รวม 39,661,548.49 บาท ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-บมจ.กรุงเทพฯ 1 ราย มูลค่าหนี้ 5,500,000.00 บาท</li> <li>-บมจ.ไทยพาณิชย์ 1 ราย มูลค่าหนี้ 1,200,000.88 บาท</li> <li>-บมจ.กสิกรไทย 2 ราย มูลค่าหนี้ 1,200,000.00 บาท</li> <li>-บมจ.กรุงไทย 5 ราย มูลค่าหนี้ 6,620,083.28 บาท</li> <li>-บมจ.กรุงศรีอยุธยา 1 ราย มูลค่าหนี้ 5,958,881.53 บาท</li> <li>-ธ.ออมสิน 3 ราย มูลค่าหนี้ 975,270.62 บาท</li> <li>-ธ.อาคารสงเคราะห์ 3 ราย มูลค่าหนี้ 2,682,868.00 บาท</li> <li>-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 3 ราย มูลค่าหนี้ 11,124,444.42 บาท</li> <li>-ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1 ราย มูลค่าหนี้ 4,400,000.00 บาท</li> </ul>			(มูลค่าการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายคิดเป็นเงิน 39,661,548.49 บาท)	สำนักกฎหมาย
ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรื้อกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้รื้อกล้าและออกมาจัดการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มีใจเกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงความขอบคุณที่พนักงานและลูกจ้างกองทุนฯทั่วประเทศ ร่วมกันระดมทุนเพื่อซื้อทรัพย์สิน(ที่นา)คืนให้กับเกษตรกร นายเกรียงไกร ดิชาวัน ที่มีฐานะยากจนและมีภาระต้องดูแลคนชราและผู้พิการอีก 3 คน โดยได้ส่งมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรคนดังกล่าวแล้ว				สนง.กฟก. กาฬสินธุ์
6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระหว่างกองทัพบก โดยกรมการสัตวทหารบกและสำนักงานกองทุนฯ				สนง.กฟก.
		1.เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				

		<p>2.เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต</p> <p>3.เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการตลาดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและองค์กร</p>				
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเลขาธิการนายวัชรพงษ์ จันทรวงจร ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน” ณ ห้องแพลนนาเรีย ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) พร้อมทั้ง ประธานสภาหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน</p>				
		<p>สำนักงานสาขาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการผู้ว่าพบประชาชน โดยมี นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาคการเกษตร รวมถึงทางสำนักงานได้ประชาสัมพันธ์ งานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และงานจัดการหนี้ของเกษตรกร</p>				<p>สนง.กฟก.ลพบุรี</p>
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสมาชิกสัมพันธ์ของสำนักงานสาขาจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายสุริยันท์ จิรสัตย์สุนทร เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้อำนวยการเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบักกัเยี่ยมเข้าร่วมกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้วยกันในระดับจังหวัด</p>				<p>สนง.กฟก.สุราษฎร์ธานี</p>
		<p>นายวัชรพงษ์ จันทรวงจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ หรือ มหาวิทยาลัยชวานาขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีประธานคณะกรรมการเกษตรกรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเอกฉัตรชัย สุวีระ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมพิธีเรียกขวัญข้าว การเยี่ยมชมแปลงนาสาธิต และบูธของดี กฟก. มหัทศจรย์ 9 ตำบล 9 หน้า และมอบเช็คงบประมาณให้กับเกษตรกรสมาชิกจังหวัดชัยภูมิด้วย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยชวานา ชวานามีอาชีพ โดยที่ปรึกษาในคณะกรรมการเกษตรกรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>				

		ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชินะวงศ์) โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานกว่า 500 คน				
ข้อ 6.4	ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ำ ผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ร่วมกับสหกรณ์ การเกษตรเมืองภูพานยาว จำกัด ได้ร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ รู้จักการออมเงิน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีบนพื้นฐานความพอเพียง จนทำให้เกิด “โครงการออมวันละบาท” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกของสหกรณ์มีการออมทุกเดือน โดยขั้นต่ำให้ออมวันละ 1 บาท และส่งเสริมให้องค์กรมีกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง				



คณะทำงานเผยแพร่ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร